

# Tài Trợ Thường Niên Cho AusCham

Hạng Tài Trợ	Bạch Kim \$15,000	Vàng \$10,000	Vàng- Online \$10,000	Bạc \$5,000	Bạc- Online \$5,000	Đồng \$3,000	Đồng- Online \$3,000
<b>Sự Kiện</b>							
Dịch vụ quản lý sự kiện (i).	Có	Có	NA	Có	NA	NA	NA
Tích hợp logo doanh nghiệp trên tất cả các băng rôn tại tất cả các sự kiện chính trong năm (ii); Hạng <b>Bạch Kim</b> được MC sự kiện giới thiệu.	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tích hợp logo trong các bài thuyết trình tại tất cả các sự kiện Sundowners và hội thảo chuyên đề (ii).	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tài trợ chính cho 1 Sundowners trong năm(iii); Hạng <b>Bạch Kim &amp; Vàng</b> được tự giới thiệu về công ty tại sự kiện Sundowners trong 2 phút.	Có	Có	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Tài Trợ Chính</b> cho 1 Hội thảo chuyên đề trong năm; Hạng <b>Đồng</b> được nâng lên thành tài trợ chính có phát sinh phí.	Có	Có	Có	Có	NA	Nâng cấp lên tài trợ chính chỉ \$300	NA
Nhà tài trợ nhận hai (02) vé miễn phí mỗi năm để tham dự các sự kiện thường niên (vé có thể được sử dụng tại một sự kiện hoặc các sự kiện khác nhau) không bao gồm Vũ hội Từ Thiện và Giải Golf. Hạng <b>Bạch Kim</b> nhận được bốn (04) vé trong 2023	Ví dụ bao gồm hội thảo thường niên chuyên đề bất động sản & giáo dục	Ví dụ bao gồm hội thảo thường niên chuyên đề bất động sản & giáo dục	NA	Ví dụ bao gồm hội thảo thường niên chuyên đề bất động sản & giáo dục	NA	Ví dụ bao gồm hội thảo thường niên chuyên đề bất động sản & giáo dục	NA
Mời tham dự buổi “cảm ơn” nhà tài trợ ít nhất một lần/năm (2 người)	Có	Có	NA	Có	NA	Có	NA
<b>Trang Web</b>							
Banner Chính - Trang chủ trên website AusCham trong vòng một (01) tuần theo lịch thỏa thuận (ii).	8 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	4 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	6 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	2 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	3 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	Không	Không
Banner Cánh - Trang phụ trên website AusCham trong một (01) tuần theo lịch thỏa thuận(ii).	8 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	4 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	6 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	2 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	3 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	1 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023	1 lần (mỗi lần/tuần) trong 2023
Logo trên trang chủ website AusCham kèm liên kết tới trang web của Nhà tài trợ.	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Giới thiệu tại trang “Nhà tài trợ của chúng tôi” trên trang web AusCham.	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
<b>Bản Tin Điện Tử Hàng Tuần</b>							
Quảng cáo trong bản tin điện tử hàng tuần; (iii).	12 lần/năm	6 lần/năm	12 lần/năm	4 lần/năm	6 lần/năm	2 lần/năm	4 lần/năm
<b>Logo AusCham</b>							
Nhà tài trợ sử dụng logo AusCham trong tài liệu quảng bá theo như thỏa thuận (iv).	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
<b>Chữ Ký Email AusCham</b>							
Logo nhà tài trợ sẽ được tích hợp trong chữ ký email của AusCham (i).	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có

(i) AusCham sẽ cung cấp Dịch vụ Quản lý Sự kiện cho các Nhà tài trợ không hiện diện tại Việt Nam hoặc khu vực mà AusCham hoạt động; các dịch vụ được cung cấp sẽ được thương lượng với mức phí cố định 15% áp dụng cho tổng giá trị của sự kiện và nhu cầu của tổ chức, phí này cần thanh toán cho AusCham khi hoàn tất Thỏa thuận tổ chức sự kiện.

(ii) Logo nhà tài trợ sẽ được trình bày với kích thước giảm dần theo hạng tài trợ tại tất cả các trường hợp;

(iii) Nhà tài trợ sẽ lên kế hoạch trước với Nhóm tiếp của AusCham; những hình thức quảng bá này có thể được áp dụng riêng biệt cho một sự kiện cụ thể hoặc được áp dụng đồng thời tùy theo mức độ cho phép.

(iv) Trong Thỏa thuận tài trợ này, AusCham theo đây cấp cho [Nhà tài trợ] quyền sử dụng logo của AusCham trong các tài liệu tiếp thị và quảng bá cũng như các thông tin liên lạc khác chỉ để xác định [Nhà tài trợ] với tư cách là Thành viên AusCham và Nhà tài trợ doanh nghiệp. AusCham theo đây cấp cho [Nhà tài trợ] quyền được sử dụng logo của AusCham chỉ để xác định AusCham là nhà cung cấp dịch vụ cho [Nhà tài trợ]. Ngoài những điều được nêu rõ ràng ở đây, không bên nào được sử dụng nhãn hiệu, tài liệu quảng bá hoặc thông tin của bên kia mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của bên kia.